

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

và mầm non; giám điểm lễ trường học; sáp nhập trường THCS có quy mô dưới 8 lớp với trường tiểu học cùng xã và sáp nhập trường THCS liên xã. Căn cứ hoạt động thực tế sẽ xem xét, đề nghị giải thể, chấm dứt hoạt động của một số trường tư thục.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, giáo viên, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện các nghị quyết. Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, tập trung nghiên cứu việc tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy sát thực tế, phù hợp với tinh thần nghị quyết theo lộ trình từng giai đoạn cụ thể. Sở Giáo dục và Đào tạo cần tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch sáp nhập bảo đảm mỗi xã, phường, thị trấn chỉ có 1 trường mầm non, sáp nhập trường THCS và trường tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế bảo đảm những nơi đủ điều kiện thực hiện trước. Riêng đối với những địa phương có trường THCS liên xã trước mắt giữ nguyên trường THCS và trường tiểu học như hiện nay nhưng tính toán để đề ra định hướng sáp xếp trong giai đoạn tới. Đối với các trường THPT cần xây dựng kế hoạch tự chủ chi hoạt động. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ phối hợp với các huyện, thành phố rà soát lại toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, xây dựng đề án vị trí việc làm, khung đánh giá năng lực công chức, trên cơ sở rà soát tổng thể để xây dựng quy hoạch mạng lưới trường học phù hợp trong giai đoạn tới.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...

(Tiếp theo trang 1)

giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. Đoàn giám sát chia thành 2 tổ. Thời gian tiến hành giám sát trong tháng 5/2018. Thời điểm giám sát từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: Cuộc giám sát nằm trong chương trình giám sát định kỳ, thường xuyên hàng năm; đồng thời, để nghị mỗi huyện ủy chọn từ 3 - 5 tổ chức đảng trực thuộc để Đoàn tiến hành giám sát. Đồng chí yêu cầu nội dung báo cáo tập trung làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện tham nhũng. Để cuộc giám sát đạt hiệu quả, đồng chí yêu cầu sau ngày 12/5 các đơn vị được lựa chọn giám sát gửi báo cáo để thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu trước khi trực tiếp làm việc, thảo luận, giải trình làm rõ các nội dung liên quan.

CHỈ SỐ SẢN XUẤT...

(Tiếp theo trang 1)

(chinhphu.vn) Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,6% của cùng kỳ năm 2017.

Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp tháng 4 ước tính tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,6%; khai khoáng giảm 5%.

Còn tính đến cuối tháng 3 vừa qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tăng 9,9% (cùng kỳ tăng 6,4%), cho thấy tổng cầu, sức mua của người dân tiếp tục được cải thiện đáng kể. Nikkei cũng công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 3/2018 của Việt Nam đạt 51,6 điểm, là 1 trong 2 nước của Đông Nam Á (Myanmar đạt 53,7 điểm) có điểm số cao nhất.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, một số ngành có chỉ số sản xuất 4 tháng đầu năm 2018 tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 26,6%; sản xuất kim loại tăng 16,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 15,2%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 14,9%... Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 4,8%; khai thác than cứng và than non tăng 4,4%; sản xuất thuốc lá tăng 3,5%...

Cùng với đó, có một số sản phẩm công nghiệp tăng cao là sắt thép thô tăng 38,2%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo tăng 26,2%; sữa bột tăng 20,7%; thức ăn cho thủy sản tăng 19%; ti vi tăng 17,5%; thủy hải sản chế biến tăng 11,8%.

Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: khí đốt thiên nhiên dạng khí tăng 3,1%; bột ngọt tăng 2,9%; dầu gội đầu, dầu xả tăng 2,8%; điện thoại di động tăng 2,6%; sữa tươi giảm 0,5%...

Một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như Bắc Ninh tăng 33,4%; Hải Phòng tăng 24%; Vĩnh Phúc tăng 13,5%; Thái Nguyên tăng 12,1%; Hải Dương tăng 10,7%; Hà Nội và Đồng Nai cùng tăng 8,1%; Đà Nẵng tăng 8%; Bình Dương tăng 7,9%; Cần Thơ tăng 7,3%; Quảng Ninh tăng 6,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước...

PHÁT ĐỘNG TRIỂN LÃM...

(Tiếp theo trang 1)

bảo vệ Tổ quốc và các nội dung hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ. Mỗi tác giả được gửi tối đa 8 tác phẩm (cả ảnh đơn và ảnh bộ, trong đó ảnh bộ tối đa là 3 bộ). Ảnh dự triển lãm chưa được trưng bày hoặc được giải tại bất kỳ cuộc thi, triển lãm ảnh cấp quốc gia, quốc tế nào do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, dung lượng từ 5 - 12MB, độ phân giải 300dpi. Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại trang web: anhnghehthuatuvietsam2018.com; từ ngày triển lãm được phát động đến hết ngày 31/7/2018. Dự kiến có từ 200 - 250 tác phẩm được lựa chọn để trưng bày tại triển lãm. Kết thúc triển lãm, ban tổ chức sẽ trao 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng và 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Đặc biệt, tác phẩm được nhận huy chương vàng sẽ là một trong những tiêu chuẩn để xét tặng giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

SỰ THẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA “HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI MẸ”

Những ngày gần đây, dư luận rất hoang mang, lo lắng về hoạt động trái pháp luật của “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”, còn gọi là “Hội thánh của Đức chúa Trời”. Nhiều người mẹ muội đã gia nhập Hội thánh này vừa để lại cho người thân những nỗi đau vừa tự tay khép chặt cánh cửa tương lai của chính mình.

Trung tá Bùi Văn Vinh, Phó Trưởng phòng PA88, Công an tỉnh cho biết: Các đối tượng tham gia “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” thường xuyên truyền các luận điệu hết sức phi lý: Đức chúa Trời là đấng tối cao quyền năng, tạo ra các vì sao, các hành tinh và trái đất, tạo ra loài người để cai quản nó. Nay sắp đến ngày tận thế, Đức chúa Trời thưởng xét cho loài người nên mới đi tìm con cái để cứu rỗi. Ai may mắn làm mới được Đức chúa Trời cứu, ai không nghe theo sẽ bị hủy diệt. Ai muốn được cứu thì đến để làm lễ vượt qua. Ngoài việc tuyên truyền, giảng giải về lễ nghi tôn giáo, các đối tượng còn lồng gán các nội dung tuyên truyền về “Ngày tận thế”, chiến tranh hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ sắp xảy ra sẽ hủy diệt thế giới nên phải tham gia Hội thánh và tuyên truyền cho nhiều người khác tin theo thì sẽ được Chúa ban ơn cứu chuộc và được lên thiên đường. Khi những người đã tham gia vào tổ chức này vì nhệ dạ, cả tin theo “lời vàng ý ngọc” của các đối tượng, họ mẹ muội gia nhập và đã có những việc làm đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc, bỏ việc thờ cúng ông bà tổ tiên, chạy theo những điều viển vông, ảo tưởng, mơ hồ, không có thật... khiến cho nhiều gia đình tan nát, ly biệt, ước mơ, hoài bão của những người trẻ bị đứt gánh giữa đường. Thậm chí, một số sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học cũng nghe theo các đối tượng dụ dỗ bỏ bê học hành, bỏ gia đình, tự nguyện đi theo Hội thánh này.



Các tín đồ “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” bỏ tiền vào giỏ dâng lễ lên Đức chúa Trời.

Theo báo cáo của ngành chức năng, tại Thái Bình xuất hiện một điểm nhóm và khoảng trên 80 người tham gia “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” gồm: thành phố Thái Bình 25 người, Đông Hưng 24 người, Hưng Hà 7 người, Quỳnh Phụ 12 người, Vũ Thư 7 người, Thái Thụy 3 người, Kiến Xương 5 người, Tiền Hải 1 người. Ngoài ra, một số người ngoài tỉnh đang học tập, lao động tại Thái Bình cũng theo hệ phái này. Thời gian qua, Công an tỉnh đã tiếp nhận nhiều phản ánh, đơn tố cáo của người dân liên quan đến hoạt động trái phép của “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”. Lý do của các lá đơn tố cáo đều xoay quanh việc khi người thân của họ theo tổ chức này đã bỏ bê công việc hàng ngày

dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng, ly hôn, học sinh, sinh viên thì bỏ bê việc học hành. Cuối năm 2017, đơn vị đã tiếp nhận đơn cầu cứu của một gia đình ở xã Đoàn Hùng, huyện Hưng Hà có con gái theo học ở một trường cao đẳng nhưng bỏ học, bỏ gia đình, bố mẹ đi theo Hội thánh này ở Hà Nội. Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ gia đình đưa nữ sinh viên này về gia đình tuyên truyền, vận động, giáo dục tránh xa Hội thánh này. Còn chị N.T.H ở xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) có chồng theo “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” chia sẻ: Chồng tôi là người rất hiền lành, chăm chỉ nhưng cách dạy hơn nửa tháng sau khi đi tham dự đám ma chẳng biết gặp ai

tuyên truyền, dụ dỗ đã tham gia “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” ở dưới thôn Trấn Tây. Khi về anh ấy mang theo 1 miếng bánh bằng 3 đầu ngón tay gọi là “bánh thánh” bảo tôi và các con ăn để sống đời nhưng tôi không ăn. Không biết họ rao giảng cái gì mà từ hôm đó trở về thái độ của anh ấy rất khác lạ, người lúc nào cũng như mất hồn, ăn ít, rồi bỏ bê công việc, chỉ mau mau mãi mãi để xuống đó và bảo: “Tao đi theo Đức chúa Trời để chữa bệnh, sau này chết được lên thiên đường với Đức Mẹ”. Tôi và các con đã hết lời khuyên ngăn, thậm chí theo xuống tận nơi anh ấy sinh hoạt nhóm nhưng đến nơi họ đóng sập cổng không cho tôi vào. Tôi khuyên mỗi người dân hãy cảnh giác, không theo Hội

thánh này bởi nó sẽ phá nát hết hạnh phúc gia đình. Trao đổi với một người tham gia “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” được biết, mỗi tuần nhóm của họ sinh hoạt hai lần vào thứ ba và thứ bảy, mỗi lần như vậy các tín đồ sẽ bí mật bỏ tiền vào một chiếc phong bì rồi cho vào cái vớt màu đỏ gọi đây là lễ “dâng” cho Đức chúa Trời Mẹ giữ hộ nhưng mục đích sử dụng vào việc gì thì bản thân họ cũng không biết. Bà H.T.T ở xã Vũ Hội (Vũ Thư) - người tham gia nhóm “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” ở thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) kể: Mỗi lần hành lễ trên Sion các tín đồ đóng góp lễ tùy theo tâm, 5.000 đồng là thấp nhất, có người vài chục hoặc cả trăm nghìn đồng tùy theo tâm nhưng có ai biết của người đó. Chúng tôi chỉ biết dâng lên làm lễ, cho vào quỹ từ thiện lớn nhất thế giới còn cụ thể họ làm việc gì chúng tôi cũng không thể biết được. Đi sâu tìm hiểu được biết tổ chức “Hội thánh của Đức chúa Trời” hay “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” bắt nguồn từ Hàn Quốc, thời gian gần đây đang lên lời, xâm nhập vào Việt Nam. Điều đáng lưu ý là “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” chưa được nhà nước công nhận vì cách pháp nhân, giáo lý chủ yếu được chấp vá, pha tạp, cải biến, hoạt động mang tính chất mê tín dị đoan, lừa bịp nhằm thu lợi về kinh tế, có nội dung trái với nếp sống, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp lâu đời của người dân Việt Nam. Và thực tế, trên địa bàn tỉnh, qua sự tác động, xúi giục, lôi kéo của các đối tượng, một số người dân đã mù quáng tin, đi theo, tụ tập đông người tại một số nhà dân để sinh hoạt, hành lễ... gây ra những tác động tiêu cực đến học tập, sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân và an ninh trật tự tại các địa phương. Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phê phán, đấu tranh với các đối tượng có biểu hiện tuyên truyền, lôi kéo người tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật; nếu phát hiện cần kịp thời thông tin đến chính quyền hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

NGUYỄN HÌNH - TIẾN DAT



Người dân vô tư bán hàng ven quốc lộ 10 đoạn qua địa phận xã Đông Xuân.



Chi thị số 04 của UBND tỉnh dường như đã bị chính quyền và người dân địa phương quên lãng.

XÃ ĐÔNG XUÂN HỌP CHỢ LẤN CHIẾM LÒNG, LỀ ĐƯỜNG

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, cấp ủy, chính quyền xã Đông Xuân (Đông Hưng) đã nhiều lần tổ chức ra quân xử lý tình trạng họp chợ dưới lòng đường bên ngoài chợ Nội của xã hoặc ven quốc lộ 10 chạy qua địa phận xã, tuy nhiên, sau một thời gian tình trạng này lại tái diễn.

Để giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông trên quốc lộ 10 đoạn qua địa phận xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng đã đầu tư mở rộng con đường nhánh chạy song

với quốc lộ 10 qua chợ Nội. Song mỗi buổi sáng, ngày phía ngoài chợ Nội, ngay trên lòng đường, hoạt động buôn bán diễn ra khá tấp nập, tiểu thương các quầy hàng rau, củ, quả, thịt,

quần áo... vô tư mang hàng hóa ra bày bán dưới lòng đường. Không chỉ các quầy hàng mà nhiều xe đẩy cũng ngang nhiên dừng ngay giữa đường để bán, dù che được đặt ra gần giữa

đường khiến giao thông bị cản trở và càng trở nên lộn xộn. Tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng hiện nay ở xã Đông Xuân cho thấy việc tự do, tùy tiện của cá người

mua và người bán khiến đường được “mượn” để họp chợ ngày nào cũng xảy ra ùn tắc. Một số người còn mang hàng ra tận lề quốc lộ 10 bày bán, nhiều người bất chấp nguy hiểm dừng xe mua. Do vậy, gần đây, quốc lộ 10 đoạn qua địa phận xã Đông Xuân thường hay xảy ra tai nạn giao thông.

Để Chi thị số 04 được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân, chính quyền xã Đông Xuân và các ngành liên quan cần có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng họp chợ trái phép, bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan phía ngoài chợ Nội và quốc lộ 10 đoạn qua địa phận xã Đông Xuân.

NGUYỄN TRUNG

4 ngày vận chuyển 138 ca cấp cứu

Trong 4 ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật và nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình đã tổ chức tốt việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó đã cấp cứu, vận chuyển và phối hợp chi viện kỹ thuật với tổng số 138 ca.

Trong số các ca vận chuyển cấp cứu, Trung tâm thực hiện vận chuyển nội tỉnh 118 ca, chuyển cấp cứu các bệnh viện tuyến trên tại Hà Nội 20 ca; vận chuyển chi viện máu 2 ca, chi viện kỹ thuật 1 ca. Trong 4 ngày không có ca bệnh do dịch bệnh truyền nhiễm và ngộ độc thực phẩm.

HÀ ANH

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỄN BẮC

Bộ 15 vé giải Nhất xổ số miền Bắc
Trị giá 150 triệu đồng
Mở thưởng ngày 29 tháng 4 năm 2018
Số trúng thưởng: 20512

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.
Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
Mọi thông tin cần nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.